

**ĐẢNG ỦY - HĐND- UBND- ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THỊ TRẤN BẮC LÝ**

THƯ NGỎ

Kính gửi: Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cộng đồng doanh nghiệp; những người con quê hương Bắc Lý đang công tác, làm việc, sinh sống trên mọi miền đất nước; các tổ chức, cá nhân hảo tâm, thiện nguyện và toàn thể Nhân dân trong và ngoài thị trấn.

Những năm qua, thị trấn Bắc Lý luôn quan tâm tới công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị trấn, 03 năm qua (2021-2023) đã có gần 20 căn nhà "Đại đoàn kết" được xây mới, sửa chữa giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống.

Sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân thị trấn Bắc Lý trong thời gian qua thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ thị trấn Bắc Lý ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm của các tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn thị trấn vẫn còn gần 20 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang có khó khăn về nhà ở cần được sửa chữa, xây mới để bà con có nơi an cư, lạc nghiệp.

Năm 2024, thực hiện chủ trương của Huyện ủy về việc xóá 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn huyện. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Bắc Lý đề ra quyết tâm huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị trấn. Đây là chủ trương có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát thị trấn Bắc Lý, tôi đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cộng đồng doanh nghiệp; những người con quê hương Bắc Lý đang công tác, làm việc, sinh sống trên mọi miền đất nước; các tổ chức, cá nhân hảo tâm, thiện nguyện, toàn thể Nhân dân trong và ngoài thị trấn nhiệt tình hưởng ứng, quan tâm dành tình cảm và sự ủng hộ vật chất, tinh thần chung tay cùng với thị trấn thực hiện chương trình hành động có ý nghĩa cao cả này. Chúng tôi cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, công khai minh bạch mọi nguồn lực ủng hộ và phân bổ trực tiếp đến từng hộ được thụ hưởng chương trình.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bắc Lý (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thị trấn, địa chỉ: Phòng Mặt trận tổ quốc, Tầng 3 – Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ thị trấn Bắc Lý. (ĐT: 0976 322 729 Đ/c Nguyễn Thị Hoài Nhung – Chủ tịch UB MTTQ thị trấn Bắc Lý).

**Xin trân trọng cảm ơn!
Trân trọng!**

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
KIÊM**

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Ngô Đình Long